

TRƯỜNG THCS CỤ KHỐI TỔ CHỨC GIẢI CHẠY BÁO HÀ NỘI MỚI LẦN THỨ 47 VÌ HÒA BÌNH NĂM 2022

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2022, trường THCS Cụ Khối tổ chức chung kết Giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47 vì hòa bình cấp trường với khí thế quyết tâm thi đua đạt nhiều thành tích của thầy và trò nhà trường.



Với khẩu hiệu *“Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam”*, *“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”*, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2022, trường THCS Cụ Khối tổ chức chung kết Giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47 vì hòa bình cấp trường với khí thế quyết tâm thi đua đạt nhiều thành tích của thầy và trò nhà trường.

Buổi sáng mùa thu, cả sân trường ngập tràn sắc vàng cam áo thể thao của các em học sinh, trang phục cờ đỏ sao vàng của thầy cô tham gia thi đấu. Nét mặt ai cũng tươi vui, nô nức được tham dự giải chung kết. Đúng 7h30 buổi lễ bắt đầu. Cô giáo **Lê Thị Hồng Thái** thay mặt cho Hội đồng giáo dục thể chất nhà trường phát biểu khai mạc. Thầy **Bì Văn Hùng** – giáo viên thể dục, tổ trưởng tổ trọng tài tuyên thệ điều khiển thi đấu công bằng, hiệu quả. Đại diện cho học sinh là em Đặng Đình Tuấn Tú – học sinh lớp 9A4 đọc lời hứa của vận động viên quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất. Sau khi nghe thầy Nguyễn

Quang Thính phổ biến điều lệ nội dung thi đấu, cả sân trường rộ tiếng vỗ tay cổ vũ các thầy cô, các bạn học sinh tham gia giải chung kết.

Lượt chạy đầu tiên là 22 nữ vận động viên giáo viên. Các cô giáo ra sân trong tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh, của đồng nghiệp. Kết quả giải nhất: cô giáo **Nguyễn Thanh Thủy**. Sôi động nhất là lượt thi chạy của các nam vận động viên giáo viên. Giải nhất thầy **Nguyễn Ngọc Anh**.

Tiếp theo là các lượt thi chạy của các em học sinh khối 8,9. Lượt đầu của các em nữ với giải nhất: **Đặng Huyền Trang** – lớp 9A1, Giải nhì: **Phạm Hiền Anh** 8A1; giải ba: **Nguyễn Linh Đan** lớp 9A2. Tiếp theo các em nam với giải nhất: **Dương Công Mạnh** lớp 9A3; giải nhì: **Bùi Thế Hòa** lớp 9A4, và giải ba: **Phạm anh Tài** lớp 9A4. Các thành tích trên là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, bền bỉ luyện tập của các vận động viên giáo viên, học sinh.

Trận chung kết Giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47 vì hòa bình của toàn trường kết thúc trong niềm vui hân hoan của các thầy cô, các em học sinh. Đây là dịp để thầy và trò nhà trường tiếp tục rèn luyện sức khỏe để thi đua dạy tốt, học tốt xứng đáng với bề dày truyền thống của trường.

Một số hình ảnh







Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh